

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า, นักลงทุนมั่นใจทิศทางศก.ไทยมากขึ้น

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางเศรษฐกิจของไทยมากขึ้น ทำให้กลับเข้าซื้อสินทรัพย์ลงทุนต่างๆ ในไทย อีกครั้ง

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังพุ่งขึ้นจากข้อมูลที่สดใสของสหรัฐ และยุโรปยังคงอ่อนค่า

*ภาวะซื้อขายผันผวนเมื่อคืนนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสับสน หลังจากทีสถาบันจัดการอุปทานของสหรัฐ(ISM) ได้แก้ไขข้อมูลดัชนีภาคการผลิต ในเดือนพ.ค.เป็น 55.4 จากระดับต่ำกว่าคาดที่ 53.2 และ ISM ระบุว่า ต้องแก้ไขเนื่องจากความผิดพลาดในการใช้ข้อมูลที่ปรับตามฤดูกาลแล้ว

*ยูโรได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีในเดือนพ.ค. ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในช่วงขาลงสำหรับอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซน

*ข้อมูลดังกล่าวน่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ให้ดำเนินการในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งอีซีบีก็กังวลอยู่แล้วกับภาวะเงินเฟ้อเป็นเวลานาน

*สำนักงานสถิติของจีน เปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ในภาคบริการของจีน ขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 6 เดือน ในเดือนพ.ค.

มาที่ระดับ 55.5 จาก 54.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังที่ว่า เศรษฐกิจจีนอาจจะทรงตัว

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.876 บาท

*09.21 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.73/75 จาก 32.88/90 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.73/77 จาก 32.89/91 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.37/39 จาก 102.36 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3602/04 จาก 1.3594 เมื่อวาน

"เมื่อวานนี้มีข่าวดีค่อนข้างเยอะ ทั้งเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. การที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น มูตีสซ์ ก็ยังคงเครดิตเราอยู่ วันนี้ก็เป็นการชิมชั้วบาทววกที่เข้ามา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ทิศทางของค่าเงินบาทในระยะสั้น กลับมาเป็นเชิงบวกอีกครั้ง หลังแรงกดดันจากการควบคุมอำนาจการปกครองโดยกองทัพ ลดลงไป และนักลงทุนเริ่มมีมุมมองที่ดีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีโอกาสจะกลับมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 32.70 ได้ ส่วนแนวรับแรกมองไว้ที่ 32.80 ซึ่งน่าจะรับไว้ได้ เพราะพฤติกรรมตลาดในช่วงเข้านี้ พอเห็นว่าเงินบาทมาแตะที่ 32.80 ก็จะมีแรงขายดอลลาร์ออกมาทันที ซึ่งจะช่วยจำกัดกรอบในทางอ่อนค่าของเงินบาทไว้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้